

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 62.36 ล้านบาท และ 60.62 ล้านบาทตามลำดับ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมและขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 865.03 ล้านบาท และ 863.11 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนรองรับสภาพคล่องในการดำเนินงาน (ตามหมายเหตุ 2) ประกอบกับบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย ได้ให้คำมั่นเป็นหนังสือว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่บริษัท เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

### **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแตกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

#### **ความเสี่ยง**

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้คิดเป็นร้อยละ 10.97 ต่อสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ซึ่งรายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน

#### **การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี**

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และแยกส่วนของสัญญาบริการออกจากสัญญาเช่า
- ตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาเช่า และสอบถามฝ่ายบริหารเพื่อดูความตั้งใจของฝ่ายบริหารในการต่ออายุของสัญญาเช่าในอนาคต
- ตรวจสอบแผนธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่จะใช้ในการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
- ตรวจสอบ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนปรับปรุงที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่า เพื่อพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของฝ่ายบริหารที่คาดหวังไว้ โดยเทียบกับอายุของสัญญาเช่า เพื่อประเมินความตั้งใจของฝ่ายบริหารที่จะต่ออายุของสัญญาเช่าในอนาคต และ
- ตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตราคิดลดเพื่อให้มูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้บันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน

## **การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย**

### **ความเสี่ยง**

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทอาจมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เหตุเนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของบริษัทย่อย การพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการลงทุนในบริษัทย่อย พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตเทียบกับมูลค่าตามบัญชีหลังจากการปรับปรุง ซึ่งมูลค่าปัจจุบันคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตนั้น ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการกำหนดสมมติฐานต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาดการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในงวดปัจจุบัน

### **การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี**

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีหลังจากการปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวิธีประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
- สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารได้ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตที่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
- อ่านรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าว เพื่อนำไปทบทวนความสมเหตุสมผลของประมาณการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท
- สอบทานผลประกอบการภายหลังวันสิ้นงวด และให้ฝ่ายบริหารทบทวนประมาณการให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ
- ทดสอบการคำนวณเพื่อพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนให้เหมาะสม

### **ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น**

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 กลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

### **เรื่องอื่น**

งบการเงินของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

## บริษัท บี-52 แคมป์ปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	87,323,846	42,037,607	83,893,986	41,073,189
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10	16,847,207	12,070,978	16,727,379	12,069,102
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	-	-	4,002,082	-
สินค้าคงเหลือ	11	844	419,650	-	419,650
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมของงวดปัจจุบัน		419,884	2,062,743	419,884	2,062,743
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12	3,821,250	68,120,177	3,821,250	68,120,177
เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด	13	-	30,155,900	-	30,155,900
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>108,413,031</b>	<b>154,867,055</b>	<b>108,864,581</b>	<b>153,900,761</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	937,500	1,000,000
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15	8,732,559	10,423,163	8,688,327	10,423,163
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	17,188,734	-	17,188,734	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	3,648,779	1,342,979	3,648,779	1,342,979
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	30.2	14,339,462	28,992,684	14,339,462	28,992,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,316,728	2,452,480	4,316,728	2,452,480
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>48,226,262</b>	<b>43,211,306</b>	<b>49,119,530</b>	<b>44,211,306</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>156,639,293</b>	<b>198,078,361</b>	<b>157,984,111</b>	<b>198,112,067</b>

กรรมการ \_\_\_\_\_ กรรมการ \_\_\_\_\_



## บริษัท บี-52 แคมป์คอลล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	5,113,943	3,162,458	4,607,357	3,012,451
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	4,059,790	-	4,059,790	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		383,419	549,125	383,419	549,125
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>9,557,152</b>	<b>3,711,583</b>	<b>9,050,566</b>	<b>3,561,576</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	13,666,201	-	13,666,201	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	20	2,296	2,520	2,296	2,520
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	21	2,348,350	1,181,268	2,199,559	1,181,268
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		684,565	370,068	684,565	370,068
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>16,701,412</b>	<b>1,553,856</b>	<b>16,552,621</b>	<b>1,553,856</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>26,258,564</b>	<b>5,265,439</b>	<b>25,603,187</b>	<b>5,115,432</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	22			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 2,557,799,722 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	1,278,899,861	1,278,899,861	1,278,899,861	1,278,899,861
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 2,022,033,307 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	1,011,016,654	1,011,016,654	1,011,016,654	1,011,016,654
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	22	(95,989,992)	(95,989,992)	(95,989,992)
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23	72,161,480	72,161,480	72,161,480
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย		8,297,905	8,297,905	8,297,905
ยังไม่ได้จัดสรร		(865,034,192)	(802,673,125)	(863,105,123)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		130,451,855	192,812,922	132,380,924
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(71,126)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		130,380,729	192,812,922	132,380,924
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		156,639,293	198,078,361	157,984,111

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	21,654,368	27,116,067	20,152,856	27,116,067
รายได้จากการให้บริการ	9,123,157	4,098,758	9,123,157	4,098,758
ต้นทุนจากการขาย	(21,024,977)	(26,508,733)	(19,948,342)	(26,508,733)
ต้นทุนจากการให้บริการ	(2,605,355)	(4,255,649)	(2,605,355)	(4,255,649)
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>7,147,193</b>	<b>450,443</b>	<b>6,722,316</b>	<b>450,443</b>
รายได้อื่น	1,623,095	4,034,617	1,623,533	4,033,448
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(5,367,968)	(3,120,550)	(4,177,909)	(3,120,550)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65,346,037)	(78,442,224)	(63,965,658)	(78,257,342)
ต้นทุนทางการเงิน	(937,745)	(27,145)	(937,745)	(27,145)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(62,881,462)</b>	<b>(77,104,859)</b>	<b>(60,735,463)</b>	<b>(76,921,146)</b>
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	20,26 224	158,436	224	158,436
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>	<b>(62,881,238)</b>	<b>(76,946,423)</b>	<b>(60,735,239)</b>	<b>(76,762,710)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :</b>				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง :				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ				
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	21 136,545	672,304	119,528	672,304
<b>รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>136,545</b>	<b>672,304</b>	<b>119,528</b>	<b>672,304</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(62,744,693)</b>	<b>(76,274,119)</b>	<b>(60,615,711)</b>	<b>(76,090,406)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(62,497,612)	(76,946,423)	(60,735,239)	(76,762,710)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(383,626)	-	-	-
	(62,881,238)	(76,946,423)	(60,735,239)	(76,762,710)
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(62,361,067)	(76,274,119)	(60,615,711)	(76,090,406)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(383,626)	-	-	-
	(62,744,693)	(76,274,119)	(60,615,711)	(76,090,406)
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	27 (0.0309)	(0.0460)	(0.0300)	(0.0459)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	27 2,022,033,307	1,673,224,835	2,022,033,307	1,673,224,835

บริษัท บี-52 แคมป์ดอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
หมายเหตุ	ส่วนเกินทุน		จัดสรรแล้ว		กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	- ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม			
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
<b>ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	790,200,000	36,500,000	61,161,480	8,297,905	(726,399,006)	-	-	169,760,379	-	-	169,760,379
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	22	220,816,654	(132,489,992)	-	-	-	-	88,326,662	-	-	88,326,662
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23	-	-	11,000,000	-	-	-	11,000,000	-	-	11,000,000
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(76,946,423)	672,304	672,304	(76,274,119)	-	-	(76,274,119)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	672,304	(672,304)	(672,304)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	1,011,016,654	(95,989,992)	72,161,480	8,297,905	(802,673,125)	-	-	192,812,922	-	-	192,812,922
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	14	-	-	-	-	-	-	-	312,500	-	312,500
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(62,497,612)	136,545	136,545	(62,361,067)	(383,626)	-	(62,744,693)
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	136,545	(136,545)	(136,545)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>	1,011,016,654	(95,989,992)	72,161,480	8,297,905	(865,034,192)	-	-	130,451,855	(71,126)	-	130,380,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปี-52 แคนปีคอลล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ส่วนเกินทุน			กำไร (ขาดทุน) สะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			รวม
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า)	ส่วนเกินทุน	จัดสรรแล้ว	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม	รวม		
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	จากการจ่ายโดย	- ทุนสำรอง	การวัดมูลค่าใหม่ของ	องค์ประกอบอื่นของ	รวม		
บาท	บาท	ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ตามกฎหมาย	ผลประโยชน์พนักงาน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น			
		บาท		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	790,200,000	36,500,000	61,161,480	8,297,905	(726,399,006)	-	-	169,760,379	
การเพิ่ม (ลด) หุ้นสามัญ	220,816,654	(132,489,992)	-	-	-	-	-	88,326,662	
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(76,762,710)	672,304	672,304	(76,090,406)	
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	672,304	(672,304)	(672,304)	-	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,011,016,654	(95,989,992)	72,161,480	8,297,905	(802,489,412)	-	-	192,996,635	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(60,735,239)	119,528	119,528	(60,615,711)	
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	119,528	(119,528)	(119,528)	-	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,011,016,654	(95,989,992)	72,161,480	8,297,905	(863,105,123)	-	-	132,380,924	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(62,881,462)	(77,104,859)	(60,735,463)	(76,921,146)
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>				
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	937,745	27,145	937,745	27,145
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,773,559)	3,946,150	(4,653,525)	3,948,026
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	418,806	(169,592)	419,650	(169,592)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	12,504,652	2,060,031	12,502,570	2,060,031
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,951,485	(16,907,533)	1,594,906	(17,057,540)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(165,707)	(4,844,511)	(165,707)	(4,844,511)
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย				
- ค่าเสื่อมราคา	15,16	7,066,516	7,064,298	3,215,807
- ค่าตัดจำหน่าย	17	662,174	662,174	934,165
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	10	-	-	(268,830)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการซื้อขายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)	17	512,544	512,544	(96,520,664)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	1,000,000	-
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	1,303,627	1,392,948	1,137,819
- สำรองประมาณการเรือถอน		314,497	-	314,497
การปรับปรุงด้วยจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	23	-	11,000,000	-
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม	12	893,315	(683,085)	893,315
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	12	956,070	-	956,070
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15	(1,028,036)	739,140	(1,028,036)
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม		(343,449)	(700,806)	(344,866)
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า		-	72,710,090	-
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์	15	-	22,823,599	-
การปรับปรุงผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)		-	(1,738,995)	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน</b>				
ดอกเบี้ยรับ		340,779	700,806	340,114
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)		1,927,181	(12,396,615)	1,927,181
เงินสดรับจากการได้คืนเงินตรงจ่าย	13	30,155,900	-	30,155,900
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		-	(1,397,771)	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>				
		(9,246,922)	(93,183,380)	(6,508,814)
				(93,147,798)

## บริษัท บี-52 แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	(937,500)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	14	-	-	(1,000,000)
เงินสด (รับ) จ่ายจากการ (ขาย) ซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น	12	62,449,543	43,820,414	62,449,543
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	15	1,028,037	519,854	1,028,037
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	15	(1,010,442)	(8,922,270)	(963,992)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	17	(3,480,518)	(323,500)	(3,480,518)
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28	-	-	(4,000,000)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		58,986,620	35,094,498	54,095,570
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	14	312,500	88,326,662	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	4,19	(3,828,214)	(732,252)	(3,828,214)
ดอกเบี้ยจ่าย		(937,745)	(27,145)	(937,745)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(4,453,459)	87,567,265	(4,765,959)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>		45,286,239	29,478,383	42,820,797
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	9	42,037,607	12,559,224	41,073,189
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	9	87,323,846	42,037,607	83,893,986

## การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

- เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความว่า เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น ในตัวสัญญาใช้เงินซึ่งกำหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
- ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีสัญญาเช่าสำนักงาน ได้จัดประเภทใหม่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำมาตรฐาน เรื่องสัญญาเช่ามาใช้เป็นครั้งแรก โดยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 21.37 ล้านบาท (หมายเหตุ 16)
- รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)	-	11,000,000	-	11,000,000

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนของบริษัท อยู่ที่ 973 อาคาร เทรสิเด้นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอพียูพ้อยท์ การให้บริการทางการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ภายใต้ชื่อ WeChat และ Alipay การขายสินค้าและบริการ ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจร และการให้บริการทางการเงินโดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

## 2. การดำเนินงานต่อเนื่อง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 62.36 ล้านบาท และ 60.62 ล้านบาทตามลำดับ ณ วันเดียวกัน บริษัทมีขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมและขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 865.03 ล้านบาท และ 863.11 ล้านบาท ตามลำดับ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท อย่างไรก็ตาม งบการเงินนี้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงาน และบริษัทยังได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.1 ข้อย่อย 4 เพื่อรองรับสภาพคล่องไว้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย และผู้บริหาร 2 ราย ได้ให้คำมั่นเป็นหนังสือที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องแก่บริษัท และฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยในส่วนของธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า และได้มีการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวไม่นาน ก็สามารถทำกำไรได้ดี ในส่วนการเป็นตัวแทนการให้บริการทางการเงิน ก็ได้มีการทำสัญญากับคู่ค้าที่สำคัญและคาดว่าจะสามารถมีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33.1 ข้อย่อย 1 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทได้

บริษัทไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งอาจจำเป็นหากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## 3. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงินรวม

### 3.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง



### 3.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 7

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

### 3.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	จำหน่ายสินค้า อุปโภค - บริโภค	ไทย	99.97	99.97
บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการทางการเงิน โดยการเป็น ตัวแทนนายหน้า	ไทย	75.00	-

ข) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัท

สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายได้รวมของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คิดเป็นอัตราส่วนในงบการเงินรวม โดยสรุปได้ดังนี้ :

	สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย		รายได้รวมของบริษัทย่อยคิดเป็น	
	คิดเป็นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม		อัตราร้อยละในรายได้รวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562
บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	1.74	0.49	4.64	-
บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด	0.01	-	-	-

### 3.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติที่ผ่อนปรน ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

#### **แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการจากการเลิกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวที่จะสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

## 4. ผลกระทบของการนำมาตราฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นครั้งแรก

ผลกระทบของการนำมาตราฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกที่มีต้องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นดังนี้

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาจะบันทึกเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดไว้ กลุ่มบริษัทจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บาท	บาท	บาท

## งบแสดงฐานะการเงิน

## สินทรัพย์

## สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

21,368,413

21,368,413

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

## หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

-

3,810,236

3,810,236

## หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

17,558,177

17,558,177

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่ เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่า ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ กลุ่มบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่นำมาคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เท่ากับร้อยละ 4.7625

สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	บาท	
การระบุพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	18,114,167	
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(79,300)	
บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ	15,144,326	
หัก สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง	(24,273)	
หัก สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(9,113,797)	
	24,041,123	
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดับบัญชี	(2,672,710)	
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบัติใช้	21,368,413	
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,368,413	
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	3,810,236	
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	17,558,177	
	21,368,413	
สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม 2563	มกราคม 2563
	บาท	บาท
สิทธิในการใช้พื้นที่สำนักงานเช่า	17,022,295	21,368,413
สิทธิในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน	166,439	-
รวมสิทธิการใช้สินทรัพย์	17,188,734	21,368,413

5. นโยบายการบัญชี

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

5.2 เงินลงทุนระยะสั้น

บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้น 2 ประเภท คือ เงินลงทุนเพื่อค้า และเงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่าสามเดือน การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ ทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่าสามเดือนวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในกำไร หรือขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือ ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยวิธีคิดถ่วงน้ำหนัก ด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

5.3 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะ ในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของ รายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกฎบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี)

#### 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้านั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และสินค้าซื้อเข้ามาขายไปสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้านั้น โดยวิธีถัวเฉลี่ย

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้นขายได้

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)

บริษัทบันทึกบัญชีค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า สิ้นสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

#### 5.5 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัท และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณ โดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (หมายเหตุ 5.7)

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ คำนวณ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในบัญชีกำไรหรือขาดทุน

#### 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

##### โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งบริษัทเป็นผู้ดูแลและรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- กิจการมีความสามารถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- สามารถแสดงได้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่น ได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้



- กิจกรรมมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในภายหลัง

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการ 3 - 10 ปี

#### 5.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

#### 5.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

##### บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่าย

ชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและ ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาที่จะสั้นกว่า ดังนี้

พื้นที่สำนักงานเช่า	3 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 ปี

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ที่หักด้วยสิ่งงูใจตามสัญญาเช่า จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดการหรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ที่เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนี้ของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.9 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้สินนั้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลากู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้จะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าบริการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

#### 5.10 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดไว้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทต้องดำเนินการอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความดีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดไว้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

#### 5.11 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

บริษัทรับรู้หนี้สิน ค่าใช้จ่ายสำหรับโบนัส และรับรู้ประมาณการผลประโยชน์ เมื่อมีการผูกพันตามกฎหมาย หรือตามประเพณีปฏิบัติในอดีต ซึ่งก่อให้เกิดการผูกพันจากการอนุমান

สำหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้มีการจ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย

สำหรับโครงการผลประโยชน์ คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

#### 5.12 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็คือเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

**5.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์**

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยตราสารทุน บริษัทจะวัดมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับและการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่บริษัทได้รับสินค้าหรือคู่สัญญาได้ให้บริการ ถ้าสิ่งตอบแทนที่บริษัทได้รับสามารถระบุได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก โดยปกติสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งตอบแทนอื่นที่บริษัทได้รับ บริษัทวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับด้วยผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายชำระโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา (หรือที่จะได้รับ) ทั้งนี้บริษัทจะวัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ไม่สามารถระบุได้ที่ได้รับมา ณ วันที่ให้สิทธิ

**5.14 ทุนเรือนหุ้น**

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

**5.15 การรับรู้รายได้**

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้อันอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะบันทึบส่วนตามสัดส่วนให้กับสินค้าที่ส่งมอบและการที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการที่รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

**5.16 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน**

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทำการศึกษาเชิงกลยุทธ์

**6. การประมาณมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงินตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซื้อขาย (Arm's length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับที่ 1

(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพต้องวัดมูลค่า โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับที่ 2 โดยเทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 3

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับที่ 3

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

7. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

7.1 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

7.2 ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งอายุการใช้งานของสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากอายุการใช้งานเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนอย่างเป็นสาระสำคัญ หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

7.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

**7.4 ประเมินการการค้าของสินทรัพย์**

ผู้บริหารทดสอบการค้าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 5.7

**7.5 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผู้บริหาร ซึ่งมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผันผวนภายนอกอย่างอื่นที่คาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ

**7.6 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์**

ผู้บริหารประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่วัดมูลค่า โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของตราสารทุน และบันทึกมูลค่าต่ำกว่าของมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน เป็นรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในจำนวนเดียวกัน ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 5.13

**7.7 ค่าเผื่อการค้าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย**

ในการประมาณการค้าเผื่อการค้าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่ผ่านและปัจจัยอื่น โดยใช้หลักความระมัดระวังในการพิจารณาค่าดังกล่าว

**7.8 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน**

มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริษัทพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 21

**8. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน**

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุนในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

## บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

## 9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	55,000	21,067	40,000	16,723
เงินฝากธนาคารประเภทเมื่อทวงถาม	87,268,846	42,016,540	83,853,986	41,056,466
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	87,323,846	42,037,607	83,893,986	41,073,189

เงินฝากธนาคารประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.05 - 0.4 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.20 - 1.30 ต่อปี)

## 10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,355,810	34,398	2,323,055	34,398
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,384,585	9,876,633	10,384,585	9,876,633
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	42,500	19,269	42,500	19,269
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,028,696	1,821,062	2,002,117	1,821,062
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	1,843,461	-	1,843,461	-
อื่นๆ	192,155	319,616	131,661	317,740
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	16,847,207	12,070,978	16,727,379	12,069,102



บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,355,351	-	2,322,596	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	22,796	-	22,796
3 - 6 เดือน	-	5,596	-	5,596
6 - 12 เดือน	-	6,006	-	6,006
เกินกว่า 12 เดือน	459	-	459	-
รวมลูกหนี้การค้า	2,355,810	34,398	2,323,055	34,398
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,355,810	34,398	2,323,055	34,398

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	-	(268,830)	-	(268,830)
ลดลง	-	268,830	-	268,830
ยอดคงเหลือ	-	-	-	-

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ออนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน 0.27 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกหนี้

11. สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินค้าพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์	-	14,600	-	14,600
สินค้าอุปโภคและบริโภค	844	405,050	-	405,050
รวมสินค้าคงเหลือ	844	419,650	-	419,650

## 12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นระหว่างปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินฝากประจำ ที่ครบกำหนด		
	เงินลงทุนเพื่อค้า	ภายใน 1 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	60,224,034	51,033,472	111,257,506
ซื้อ	106,000,000	248,813	106,248,813
จำหน่าย	(100,069,227)	(50,000,000)	(150,069,227)
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	683,085	-	683,085
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	66,837,892	1,282,285	68,120,177
ซื้อ	45,000,000	-	45,000,000
จำหน่าย	(107,257,515)	(1,148,097)	(108,405,612)
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	(893,315)	-	(893,315)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,687,062	134,188	3,821,250

มูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินฝากประจำ ที่ครบกำหนด		
	เงินลงทุนเพื่อค้า	ภายใน 1 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
ราคาทุน	4,580,377	134,188	4,714,565
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	(893,315)	-	(893,315)
มูลค่าสุทธิธรรม	3,687,062	134,188	3,821,250

## เงินลงทุนเพื่อค้า

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมในประเทศหลายแห่งจำนวนเงินรวม 106.30 ล้านบาท และเกิดผลขาดทุนจากการขายกองทุนดังกล่าว โดยรับรู้เข้าสู่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 0.96 ล้านบาท

การวัดมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้าอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( Net Asset Value ) ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าสุทธิธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

**เงินฝากประจำที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินส่วนที่ไม่คิดภาระค่าธรรมเนียมที่มีอายุตั้งแต่วันฝาก จนถึงวันครบกำหนดอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12 เดือนและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.2 – 0.37 และ 0.7 - 1.5 ต่อปี ตามลำดับ

**13. เงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด**

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท (ผู้รับโอน) ได้ทบทวนจ่ายค่าภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับบริษัท ออคิต วิลด์ จำกัด (ผู้โอน) จำนวน 30.16 ล้านบาท ซึ่งมีข้อตกลงให้ชำระคืนเมื่อบริษัท ออคิต วิลด์ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีจากรายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากกรมสรรพากร ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีอากรจากการควมเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันจากผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ของผู้รับโอนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และเมื่อบริษัท ออคิต วิลด์ จำกัด ได้รับเงินคืนจากภาษีดังกล่าวและชำระบัญชีแล้วเสร็จจะนำเงินดังกล่าวส่งคืนแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ของผู้โอน ได้พิจารณาคืนเงินดังกล่าวให้แก่ บริษัท ออคิต วิลด์ จำกัด ทั้งจำนวนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ได้รับเงินคืนภาษีจากรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

**14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วน	ทุนเรียก	ค่าเผื่อการด้อย		รวมเงินลงทุนใน บริษัทย่อย - สุทธิ
	เงินลงทุน (ร้อยละ)	ชำระแล้ว (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเงินลงทุน (บาท)	
บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	99.97	1,000,000	1,000,000	(1,000,000)	-
บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด	75.00	1,250,000	937,500	-	937,500
<b>รวม</b>					<b>937,500</b>

ในระหว่างปี 2563 บริษัท ได้มีการพิจารณาเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด) ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด เหตุเนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าในธุรกิจ ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จึงทำให้ผลการดำเนินงานในบริษัทย่อยยังไม่มีกำไร และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ประกอบกับ มีการปรับแผนงานจากเดิมให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรัดกุมมากขึ้น จึงทำให้เกิดการชะลอตัวของรายได้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยบริษัทรับรู้เข้าสู่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วเสร็จ และเมื่อบริษัทได้เริ่มโปร โมชันเพื่อขยายฐานลูกค้าในระหว่างปี 2564 ประกอบกับบริษัทจะกระตุ้นยอดขาย โดยการจัด โปร โมชันตลอดทั้งปี ตลอดจนจนรวมถึงการที่บริษัท ได้มีการวางแผนที่จะขายไลน์สินค้าเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าหลายราย คาดว่าจะมีการลงนามเกิดขึ้นในระหว่างปี 2564 ก็จะส่งผลให้บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 1,250,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อดำเนินให้บริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการเป็นตัวแทนรับชำระ ค่าบริการ ค่าสินค้าและรับเติมเงิน บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน 1,250,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยช่องทางการติดต่อเครือข่ายร้านค้า ปลีก-ร้านค้าส่งที่มีอยู่ของบริษัท โดยการลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามหมายเหตุ 33.2 ซ้อย่อย 2) บริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังกล่าว อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อย จากเดิมแก้ไขเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนภายใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

## บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

## 15. ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม					รวม บาท
	ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	อุปกรณ์สำหรับ ธุรกิจให้เช่า อาคาร บาท	เครื่องติดตั้ง และเครื่องใช้		สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง บาท	
			สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท		
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>						
ราคาทุน	23,268,377	5,712,327	4,601,136	2,616,822	3,078,660	39,277,322
<b>หัก</b> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,250,490)	(3,303,490)	(3,031,987)	(1,892,063)	-	(10,478,030)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(21,017,887)	(1,801,108)	(991,578)	-	-	(23,810,573)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	607,729	577,571	724,759	3,078,660	4,988,719
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่</b>						
<b>31 ธันวาคม 2562</b>						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	607,729	577,571	724,759	3,078,660	4,988,719
การซื้อเพิ่มขึ้น	361,362	555,010	4,941,804	-	3,064,094	8,922,270
การจำหน่าย	-	(920,722)	(338,272)	-	-	(1,258,994)
โอน เข้า (ออก)	6,142,754	(1,002,560)	1,002,560	-	(6,142,754)	-
การตัดจำหน่าย	(21,017,888)	(947,728)	(857,983)	-	-	(22,823,599)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)	(1,178,381)	(92,837)	(1,219,831)	(724,758)	-	(3,215,807)
โอนกลับด้อยค่า	21,017,888	1,801,108	991,578	-	-	23,810,574
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>						
ราคาทุน	6,504,116	-	8,225,509	2,616,823	-	17,346,448
<b>หัก</b> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,178,381)	-	(3,128,082)	(2,616,822)	-	(6,923,285)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่</b>						
<b>31 ธันวาคม 2563</b>						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
การซื้อเพิ่มขึ้น	307,673	-	702,769	-	-	1,010,442
การจำหน่าย	-	-	-	(1)	-	(1)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)	(1,323,480)	-	(1,377,565)	-	-	(2,701,045)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,309,928	-	4,422,631	-	-	8,732,559
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>						
ราคาทุน	6,811,789	-	8,928,279	-	-	15,740,068
<b>หัก</b> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,501,861)	-	(4,505,648)	-	-	(7,007,509)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,309,928	-	4,422,631	-	-	8,732,559

## บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	อุปกรณ์สำหรับ	เครื่องติดตั้ง	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์	รวม บาท
		ธุรกิจให้เช่า	และเครื่องใช้		ระหว่าง	
		อาคาร	สำนักงาน		ก่อสร้าง	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>						
ราคาทุน	23,268,377	5,712,327	4,601,136	2,616,822	3,078,660	39,277,322
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,250,490)	(3,303,490)	(3,031,987)	(1,892,063)	-	(10,478,030)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(21,017,887)	(1,801,108)	(991,578)	-	-	(23,810,573)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	607,729	577,571	724,759	3,078,660	4,988,719
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	607,729	577,571	724,759	3,078,660	4,988,719
การซื้อเพิ่มขึ้น	361,362	555,010	4,941,804	-	3,064,094	8,922,270
การจำหน่าย	-	(920,722)	(338,272)	-	-	(1,258,994)
โอน เข้า (ออก)	6,142,754	(1,002,560)	1,002,560	-	(6,142,754)	-
การตัดจำหน่าย	(21,017,888)	(947,728)	(857,983)	-	-	(22,823,599)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)	(1,178,381)	(92,837)	(1,219,831)	(724,758)	-	(3,215,807)
โอนกลับด้อยค่า	21,017,888	1,801,108	991,578	-	-	23,810,574
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2563</b>						
ราคาทุน	6,504,116	-	8,225,509	2,616,823	-	17,346,448
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,178,381)	-	(3,128,082)	(2,616,822)	-	(6,923,285)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,325,735	-	5,097,427	1	-	10,423,163
การซื้อเพิ่มขึ้น	307,673	-	656,319	-	-	963,992
การจำหน่าย	-	-	-	(1)	-	(1)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 25)	(1,323,480)	-	(1,375,347)	-	-	(2,698,827)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,309,928	-	4,378,399	-	-	8,688,327
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>						
ราคาทุน	6,811,789	-	8,881,828	-	-	15,693,617
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,501,861)	-	(4,503,429)	-	-	(7,005,290)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,309,928	-	4,378,399	-	-	8,688,327

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่ายเท่ากับ 1 บาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเท่ากับ 1.03 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และตุ๊กตาคู่ เครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่ผู้ให้เช่าที่ดินและอาคาร และบางส่วนจำหน่ายให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจให้เช่าอาคารที่ไม่ได้ใช้งานในธุรกิจปัจจุบัน โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่ายเท่ากับ 1.23 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายเท่ากับ 0.74 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารจำนวน 1.32 ล้านบาท (2562 : 1.18 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นจำนวน 1.38 ล้านบาท (2562 : 2.04 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1.69 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวนเงิน 4.20 ล้านบาท)

#### 16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเคลื่อนไหว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พื้นที่สำนักงานเช่า	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
	บาท	บาท	บาท
<b>ราคาทุน</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,368,413	-	21,368,413
บวก สัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น	-	185,792	185,792
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	21,368,413	185,792	21,554,205
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,346,118)	(19,353)	(4,365,471)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	(4,346,118)	(19,353)	(4,365,471)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	17,022,295	166,439	17,188,734

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีสัญญาที่มีผลต่อการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ดังนี้

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา 3 ปี (และต่อได้คราวละ 3 ปี เมื่อสิ้นสุดวันที่ตามสัญญา) โดยมีระยะเวลาเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจว่าจะต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญาอีก 3 ปี อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับส่วนปรับปรุงอาคารที่จะก่อนประโยชน์ถึง 6 ปี ด้วยเหตุนี้จึงบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 6 ปี

บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา 4 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่ม 20 สิงหาคม 2563 สิ้นสุด 19 สิงหาคม 2567 ด้วยเหตุนี้จึงบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 4 ปี

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บาท	โปรแกรมระหว่างการจัดตั้ง บาท	รวม บาท
<b>ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>			
ราคาทุน	29,197,136	2,657,544	31,854,680
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(20,175,080)	-	(20,175,080)
ค่าเพื่อการด้อยค่า	(7,400,956)	(2,325,000)	(9,725,956)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,621,100	332,544	1,953,644
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>			
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,621,100	332,544	1,953,644
การซื้อเพิ่มขึ้น	143,500	180,000	323,500
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 25)	(934,165)	-	(934,165)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	830,435	512,544	1,342,979
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>			
ราคาทุน	4,776,635	512,544	5,289,179
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,946,200)	-	(3,946,200)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	830,435	512,544	1,342,979



## บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่างการจัดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>			
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	830,435	512,544	1,342,979
การซื้อเพิ่มขึ้น	102,700	3,377,818	3,480,518
การโอนเข้า (ออก)	1,318,183	(1,318,183)	-
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 25)	(662,174)	-	(662,174)
การด้อยค่า	-	(512,544)	(512,544)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,589,144	2,059,635	3,648,779
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>			
ราคาทุน	30,761,519	4,897,178	35,658,697
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(21,771,419)	-	(21,771,419)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(7,400,956)	(2,837,543)	(10,238,499)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,589,144	2,059,635	3,648,779

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการบันทึกค่าตัดจำหน่ายจำนวน 0.66 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นต้นทุนบริการจำนวน 0.03 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 0.63 ล้านบาท (2562 : 0.93 ล้านบาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งจำนวน)

ในระหว่างปี 2563 บริษัทบันทึกค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวนเงิน 0.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นโปรแกรมระหว่างการจัดตั้งที่บริษัทไม่ได้พัฒนาต่อแล้ว

## 18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	105,216	758,254	6,156	758,254
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,941,917	1,669,653	1,586,007	1,519,653
รายได้รอการรับรู้	183,831	153,731	183,831	153,731
รายได้รับล่วงหน้า	1,275,589	29,362	1,275,589	29,362
เจ้าหนี้อื่น	1,607,390	551,458	1,555,774	551,451
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,113,943	3,162,458	4,607,357	3,012,451

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาเช่าสำนักงาน ได้จัดประเภทใหม่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำมาตราฐานเรื่องสัญญาเช่ามาใช้เป็นครั้งแรก

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563
	บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19,476,764
หัก ดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(1,750,773)
รวม	17,725,991
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,059,790)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	13,666,201
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีรายละเอียดดังนี้	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563
	บาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	4,059,790
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13,666,201
	17,725,991

## 20. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>				
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>				
ที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(2,296)	(2,520)	(2,296)	(2,520)
ที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	-	-	-	-
	(2,296)	(2,520)	(2,296)	(2,520)
<b>ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>(2,296)</b>	<b>(2,520)</b>	<b>(2,296)</b>	<b>(2,520)</b>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	200,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	462,231	236,253	439,912	236,253
ประมาณการรื้อถอนทรัพย์สิน	136,913	74,014	136,913	74,014
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี	29,619,200	17,775,090	29,361,519	17,747,533
	<b>30,218,344</b>	<b>18,085,357</b>	<b>30,138,344</b>	<b>18,057,800</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน 5 ปี ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	(2,520)	(160,956)	(2,520)	(160,956)
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 26)	224	158,436	224	158,436
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(2,296)	(2,520)	(2,296)	(2,520)

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระหว่างปี มีดังนี้

	กลับรายการ	สัญญาเช่า	ค่าตัดจำหน่าย	รวม
	หนี้สิน	การเงิน		
	บาท	บาท		
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	(10,818,455)	(106,172)	(54,784)	(10,979,411)
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	10,818,455	106,172	52,264	10,976,891
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	(2,520)	(2,520)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	(2,520)	(2,520)
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	-	-	224	224
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	(2,296)	(2,296)

## 21. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,181,268	1,858,395	1,181,268	1,858,395
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,293,960	813,816	1,128,443	813,816
กลับรายการผลประโยชน์พนักงาน	-	573,452	-	573,452
ต้นทุนดอกเบี้ย	9,667	5,680	9,376	5,680
	2,484,895	3,251,343	2,319,087	3,251,343
การวัดมูลค่าใหม่				
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(104,329)	(128,654)	(91,327)	(128,654)
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	49,172	35,888	43,044	35,888
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	(81,388)	(579,538)	(71,245)	(579,538)
	(136,545)	(672,304)	(119,528)	(672,304)
การค้างจ่ายชำระเงิน				
จ่ายชำระผลประโยชน์	-	(1,397,771)	-	(1,397,771)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,348,350	1,181,268	2,199,559	1,181,268

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราคิดลด	0.94	1.57	0.94	1.57
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่คาดไว้	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0.00 - 22.00	0.00 - 23.00	0.00 - 22.00	0.00 - 23.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
		ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
		2563	2562	2563	2562
		บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
		177,437	76,153	191,099	81,923
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ลดลง
		192,244	71,862	171,284	64,267
อัตราการลาออก	ร้อยละ 1	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
		189,457	81,116	67,844	27,602

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีภาระคิดลด :

	ภายใน 1 ปี	ระหว่าง 1 - 3 ปี	ระหว่าง 3 - 5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	2,098,641	49,674,920	51,773,561
รวม	-	-	2,098,641	49,674,920	51,773,561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	6,474,463	73,624,400	80,098,863
รวม	-	-	6,474,463	73,624,400	80,098,863

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน นั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนในปีที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นจำนวน 0.09 ล้านบาท

## 22. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ

## สำหรับปี 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีวาระที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณาอนุมัติครั้งนี้ ให้เงินกู้แก่บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติวงเงินกู้ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.5% ให้แก่บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และอนุมัติวงเงินกู้ 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.5% ให้แก่บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารอนุมัติเป็นคราวๆ ไป

## สำหรับปี 2562

การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	
	หุ้น	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	2,363,575,675	1,181,787,838
การลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (B52-W1)	(431,975,953)	(215,987,977)
	1,931,599,722	965,799,861
การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	626,200,000	313,100,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,557,799,722	1,278,899,861

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

ก) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 215,987,976.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,181,787,837.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 965,799,861.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 431,975,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (B52-W1) ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 313,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 965,799,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,278,899,861.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 626,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด จำนวน 275,000,000 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 351,200,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

การเปลี่ยนแปลงของทุนที่ออกชำระแล้ว

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกิน	ส่วนต่ำกว่า
	หุ้น	บาท	หุ้น	บาท	มูลค่าหุ้น	มูลค่าหุ้น
					บาท	บาท
ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	2,557,799,722	1,278,899,861	1,580,400,000	790,200,000	36,500,000	-
การเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกหุ้น						
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่						
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	-	-	275,000,000	137,500,000	-	(82,500,000)
	2,557,799,722	1,278,899,861	1,855,400,000	927,700,000	36,500,000	(82,500,000)
การเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกหุ้น						
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ						
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	-	-	166,633,307	83,316,654	-	(49,989,992)
หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	2,557,799,722	1,278,899,861	2,022,033,307	1,011,016,654	36,500,000	(132,489,992)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่อไปนี้ ในระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

- ออกจำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 55,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 55,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 82,500,000 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 275,000,000 หุ้น ซึ่งออกในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.30 บาท) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- ออกจำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 166,633,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกและเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 33,326,661.40 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยได้มีผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามกำหนดการจองซื้อในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 33,326,661.40 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 166,633,307 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.20 บาทต่อหุ้น) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการออกจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 49,989,992 บาท (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 166,633,307 หุ้น ซึ่งออกในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.30 บาท) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562



## 23. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

สำหรับปี 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ทีเจดี จำกัด (“ผู้ลงทุน”) จำนวนไม่เกิน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 55,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 2 ว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) โดยบันทึก “ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบันทึกส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทซึ่งแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าวคำนวณโดยใช้มูลค่าหุ้นที่จำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุน เปรียบเทียบกับ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นคำนวณตามวิธีอ้างอิงตลาด (Market approach) โดยใช้ราคาปิดในวันของผู้ลงทุนได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยพิจารณาว่าวันที่ได้รับสิทธิ คือวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

วันที่ผู้ลงทุนได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น หุ้น	มูลค่ายุติธรรม บาทต่อหุ้น	ราคาหุ้นที่ผู้ลงทุน ได้รับสิทธิจองซื้อ บาทต่อหุ้น
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562	275,000,000	0.24	0.20

## 24. ไบสำคัญแสดงสิทธิ

ไบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้ สิทธิต่อ หุ้นสามัญ	อัตราส่วน การแปลง สภาพ	จำนวนไบสำคัญ	จำนวนไบสำคัญ	จำนวนไบสำคัญ	ระยะเวลาการใช้สิทธิ
			แสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	แสดงสิทธิที่ แปลงสภาพใน ระหว่างปี	แสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
B52-W2	7.355	1 : 0.204	1,755,998,608	-	1,755,998,608	8 มิถุนายน 2558 - 5 มิถุนายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดชื่อของหลักทรัพย์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ B52-W2 ได้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

## บริษัท บี-52 แคมป์ทอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

## 25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	-	169,592	-	169,592
ค่าเช่า	-	7,349,545	-	7,349,545
ค่านายหน้า	327,865	521,373	326,173	521,373
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	28,601,946	25,048,650	26,568,394	25,048,650
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 15, 16)	7,066,516	3,215,807	7,064,298	3,215,807
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17)	662,174	934,165	662,174	934,165
ค่าตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	-	22,823,599	-	22,823,599
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการค้ำขาย (หมายเหตุ 17)	512,544	(23,810,573)	512,544	(23,810,573)
ค่าบริการวิชาชีพ	881,485	18,115,484	260,884	18,090,484
ค่าสาธารณูปโภค	16,484,837	6,066,962	16,382,516	6,066,962
ค่าภาษีโรงเรือน	5,538,606	1,262,393	5,509,629	1,262,393
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)	-	11,000,000	-	11,000,000

## 26. ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)	(224)	(158,436)	(224)	(158,436)
<b>รวม ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้</b>	<b>(224)</b>	<b>(158,436)</b>	<b>(224)</b>	<b>(158,436)</b>

บริษัท บี-52 แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้สำหรับขาดทุนก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(62,881,462)	(77,104,859)	(60,735,463)	(77,021,146)
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	(12,618,992)	(15,420,972)	(12,147,093)	(15,404,229)
ผลกระทบ				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	558,196	2,554,202	533,061	2,554,202
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีเงินได้เพิ่ม	-	(5,109,914)	-	(5,109,914)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	12,060,572	17,818,248	11,613,808	17,801,505
ภาษีเงินได้	(224)	(158,436)	(224)	(158,436)

27. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(62,497,612)	(76,946,423)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	2,022,033,307	1,673,224,835
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0309)	(0.0460)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(60,735,239)	(76,762,710)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	2,022,033,307	1,673,224,835
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0300)	(0.0459)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทคำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่าธุรกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (กำหนดจากราคาถ่วงเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปี) การคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุง

กำไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

**28. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมียานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัทมีรายการทางบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน งบการเงินนี้จึงรวมผลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์ดังนี้

**ลักษณะความสัมพันธ์**

ชื่อบริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิซ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเอฟพี จำกัด	กรรมการร่วมกัน
นายปิยะพงษ์ เวชเชษฐนนท์	กรรมการบริษัทย่อย

**นโยบายการกำหนดราคา**

รายการระหว่างกัน	เกณฑ์การกำหนดราคา
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย	
บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเอฟพี จำกัด	ตามที่ตกลงในสัญญา ( 450,000 บาท และ 700,000 บาท)
ค่าที่ปรึกษา	
นายปิยะพงษ์ เวชเชษฐนนท์	ตามที่ตกลงในสัญญา (เดือนละ 125,000 บาท)
(กรรมการบริษัทย่อย)	

บริษัท บี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

**เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างกลุ่มบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

เงินให้กู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่อย	-	4,000,000	-	4,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2,082	-	2,082
รวม	-	4,002,082	-	4,002,082

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (บริษัท หันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท หันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด) จำนวนเงิน 3 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี และ 0.50 ต่อปี ตามลำดับ

บริษัทได้ตกลงทำสัญญาค่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่นายปิยะพงษ์ เวชชเศรษฐนนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยกำหนดอัตราเดือนละ 125,000 บาท โดยระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บริษัทได้ตกลงทำสัญญาค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายกับบริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเอพี จำกัด ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน โดยกำหนดค่าบริการทางกฎหมายจำนวนรวม 1,150,000 บาท

**คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,812,800	15,498,917	18,657,800	15,498,917
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,151,981	685,729	1,032,239	685,729
รวม	20,964,781	16,184,646	19,690,039	16,184,646

29. ข้อมูลตามส่วนงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เริ่มดำเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจใหม่ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทันใจ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 14) ส่วนงานธุรกิจดังกล่าวเริ่มดำเนินการในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ตัวแทนรับโอนเงิน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการเป็นตัวแทนรับชำระ ค่าบริการ ค่าสินค้า และรับเติมเงิน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีการดำเนินธุรกิจใน 4 ส่วนงานหลัก ประกอบด้วย 1) ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค 2) ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งรวมถึง การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ชื่อ เอบีซีฟู้ดส์ การให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment) ผ่าน WeChat และ Alipay 3) ส่วนงานบริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ 4) ส่วนงานบริการทางการเงิน โดยการเป็นตัวแทนนายหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน จำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตามลำดับ แสดงดังตารางต่อไปนี้

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม												
		ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่ อาคารและให้บริการ												
		ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์		สาธารณูปโภค		ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้า		ส่วนงานบริการสื่อโฆษณา		ส่วนงานบริการทางการเงิน		รวม		
ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		อิเล็กทรอนิกส์		(ส่วนงานที่ยกเลิก ในปี 2562)		อุปโภค-บริโภค		ประชาสัมพันธ์		โดยการเป็นตัวแทนนายหน้า				
2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้	-	-	241,428	3,173,701	-	2,695,885	18,527,301	25,345,239	12,008,796	-	-	-	30,777,525	31,214,825
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	-	(75,787)	(4,128,383)	597,495	-	(470,545)	(1,514,678)	(1,355,764)	6,333,699	-	(1,534,078)	-	(843,440)	(1,304,601)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้													(62,723,372)	(79,807,730)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน													(63,566,812)	(81,112,331)
รายได้อื่น													1,623,095	4,034,617
ต้นทุนทางการเงิน													(937,745)	(27,145)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้													(62,881,462)	(77,104,859)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้													224	158,436
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี													(62,881,238)	(76,946,423)

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ												
ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่												
อาคารและให้บริการ												
ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์		สาธารณูปโภค		ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายสินค้า		ส่วนงานบริการสื่อโฆษณา		รวม		
อสังหาริมทรัพย์		อิเล็กทรอนิกส์		(ส่วนงานที่ยกเลิก ในปี 2562)		อุปโภค-บริโภค		ประชาสัมพันธ์				
2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้	-	-	241,428	3,173,701	-	2,695,885	17,025,788	25,345,239	12,008,796	-	29,276,012	31,214,825
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	-	(75,787)	(4,128,383)	597,495	-	(470,545)	96,805	(1,270,882)	6,333,699	-	2,302,121	(1,219,719)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้											(63,723,372)	(79,707,730)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน											(61,421,251)	(80,927,449)
รายได้อื่น											1,623,533	4,033,448
ต้นทุนทางการเงิน											(937,745)	(27,145)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้											(60,735,463)	(76,921,146)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้											224	158,436
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี											(60,735,239)	(76,762,710)



## บริษัท บี-52 แคมป์คอลล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์จำแนกตามส่วนงานมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม				
					ส่วนงานบริการ
	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานบริการสื่อ	ทางการเงิน	
	พาณิชย์	จำหน่ายสินค้า	โฆษณา	โดยการเป็น	
อิเล็กทรอนิกส์	อุปโภค-บริโภค	ประชาสัมพันธ์	ตัวแทนนายหน้า	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>					
สินค้าคงเหลือ	-	844	-	-	844
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ					8,732,559
สินทรัพย์สิทธิการใช้					17,188,734
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ					3,648,779
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน					127,068,377
สินทรัพย์รวม					<u>156,639,293</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
					ส่วนงานบริการ
	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานบริการสื่อ	ทางการเงิน	
	พาณิชย์	จำหน่ายสินค้า	โฆษณา	โดยการเป็น	
อิเล็กทรอนิกส์	อุปโภค-บริโภค	ประชาสัมพันธ์	ตัวแทนนายหน้า	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</b>					
สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ					8,688,327
สินทรัพย์สิทธิการใช้					17,188,734
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ					3,648,779
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน					128,458,271
สินทรัพย์รวม					<u>157,984,111</u>

## บริษัท บี-52 แคมป์ทอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม				
	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	รวม
	อสังหาริมทรัพย์	พาณิชย์	และบริการ	จำหน่ายสินค้า	
	อสังหาริมทรัพย์	อิเล็กทรอนิกส์	สาธารณูปโภค	อุปโภค-บริโภค	
บาท	บาท	บาท	บาท		
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>					
สินค้าคงเหลือ	-	14,600	-	405,050	419,650
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ					10,423,163
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ					1,342,979
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน					185,892,569
สินทรัพย์รวม					<u>198,078,361</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	รวม
	อสังหาริมทรัพย์	พาณิชย์	และบริการ	จำหน่ายสินค้า	
	อสังหาริมทรัพย์	อิเล็กทรอนิกส์	สาธารณูปโภค	อุปโภค-บริโภค	
บาท	บาท	บาท	บาท		
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>					
สินค้าคงเหลือ	-	14,600	-	405,050	419,650
ส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ					10,423,163
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ					1,342,979
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน					185,926,275
สินทรัพย์รวม					<u>198,112,067</u>

## 30. ภาระผูกพัน

## 30.1 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญา

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
<b>ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน</b>				
ภายใน 1 ปี	-	9,514,190	-	9,514,190
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	-	8,303,677	-	8,303,677
รวม	-	17,817,867	-	17,817,867
<b>ตามสัญญาบริการ</b>				
ภายใน 1 ปี	5,489,049	265,300	5,487,349	265,300
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	259,800	31,000	259,800	31,000
รวม	5,748,849	296,300	5,747,149	296,300

ภาระผูกพันที่ลดจากงวดสิ้นปี เกิดจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาใช้ ทำให้ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าที่เช่าเงื่อนไขเป็นสัญญาเช่าทางการเงินออกจากภาระผูกพัน ส่วนภาระผูกพันที่เหลือจะเป็นสัญญาบริการและสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

## 30.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและบริการจำนวน 13.84 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 26.49 ล้านบาท) และหนังสือค้ำประกันเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติจำนวน 0.50 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 2.50 ล้านบาท) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14.34 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 28.99 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทต้องนำเงินฝากธนาคารมาใช้เป็นหลักประกันค้ำประกัน

## 30.3 คดีความฟ้องร้อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีคดีความฟ้องร้องใดๆ

## 31. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

## 31.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

## 31.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

		งบการเงินรวม				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		
				ปรับขึ้นลง	ไม่มี	อัตรา
		ภายใน	มากกว่า	ตามราคา	อัตรา	ดอกเบี้ยที่
		1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย	แท้จริง
					รวม	(ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	87.32	-	87.32	0.05 - 0.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	16.85	16.85	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	3.82	-	3.82	0.20 - 0.37
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	14.34	-	14.34	0.12 - 0.20
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	5.11	5.11	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.06	13.67	-	-	17.73	4.76

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย				อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม		(ร้อยละต่อปี)
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	42.04	-	42.04	0.20 - 1.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	12.07	12.07	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	68.12	-	68.12	0.70 - 1.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	28.99	-	28.99	0.70 - 1.25
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	3.16	3.16	-

**31.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัท ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทมีนโยบายจำกัดวงเงินธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

**31.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

จำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากกรณีที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของบริษัทที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

**31.2 เครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุนเพื่อค้า หนี้สินทางการเงินของบริษัทที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายการบริหารบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาว มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น ถูกเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ 12

### 32. อัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 14.85 และ ร้อยละ 15.07 ตามลำดับ ของทุนชำระแล้วตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และจะเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรการดำเนินการเพื่อเตือนผู้ลงทุนโดยการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียน มีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ดำเนินการมาตรการกับบริษัท

### 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้น ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้น ใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยคิวิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วน โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
  4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยคิวิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 อันเกิดจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไทยคิวิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมี วัตถุประสงค์การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อ หุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
- 33.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีวาระสำคัญที่ผ่านการอนุมัติ ดังนี้
- อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด จากเดิมโดยเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะจดทะเบียนภายใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
- 33.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีวาระสำคัญที่ผ่านการอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็ม คลอสิดี โปรดัคส์ จำกัด (“MQP”) จำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 90 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็จ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 900,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว MQP จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว) วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับยา สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ
  2. อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท เอ็ม โนวชั่น พลัส จำกัด (“MNP”) จำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ในราคาจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 90 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนใหม่แล้วเสร็จ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 900,000 บาท โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว MNP จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว) วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือ  
ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัท ทันใจดีมันนี่ทรานส์เฟอร์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่จัดตั้งบริษัทจำนวน  
1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ  
ตัวแทนนายหน้าในการจัดหาลูกค้าให้บริษัทหรือบุคคลที่ทำธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นใน  
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่าว